
Skólaráðsfundur á bókasafninu 19/11 2018 kl. 15:00 - 16:00 

 

Rætt var um nýbyggingu við skólann, hve mikilvægt er að allir hlutaðeigandi komi að 

hönnunarmálum; nemendur, starfsfólk og foreldrar. Ýmsar útfærslur voru ræddar. Talað var 

um að vera tilbúin með þrjár tillögur að útfærslum frá Skólaráði eftir áramót. 

Umbótaáætlun skoðuð og rædd. Farið í gegn um áætlunina og rætt um hvað er framundan 

og hvernig á að framkvæma það sem þar er. 

Skólanámskrá, starfsáætlun og persónuverndarstefna Hrafnagilsskóla kynnt fyrir skólaráði. 

Búið að kynna fyrir skólanefnd og fer síðan á heimasíðu skólans www.krummi.is. 

Mættir voru: 

Adda Bára Hreiðarsdóttir 

Guðný Jóhannesdóttir 

Margrét Aradóttir 

Hrund Hlöðversdóttir 

Helga Berglind 

Áslaug María Stephensen 

Bergþór Bjarmi Ágústsson 

 


